

Số: /BC-UBND

Bình Trung, ngày 22 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em 06 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023

Thực hiện Công văn số: 1483/UBND-LĐTĐBXHDT của phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện Cao Lộc ngày 17/6/2023 về báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em 6 tháng đầu năm 2023; Ủy ban nhân dân xã Bình Trung báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Tình hình kinh tế, xã hội tác động đến trẻ em và công tác trẻ em tại địa phương.

Xã Bình Trung là xã vùng III vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển, nằm ở phía Tây Bắc của huyện Cao Lộc, cách trung tâm huyện 23 km; xã có quốc lộ 1B và trục đường tỉnh lộ 235c chạy qua. Địa hình chủ yếu là đồi núi và núi đá vôi, xung quanh tiếp giáp với 6 xã là : xã Hồng Phong, Phú Xá, của huyện Cao Lộc; xã Nhạc Kỳ, xã Hoàng Văn Thụ của huyện Văn Lãng; xã Khánh Khê của huyện Văn Quan. Xã Hoàng Đồng, xã Quảng Lạc thành phố Lạng Sơn.

Diện tích đất tự nhiên của xã là 25,4 km² ; toàn xã có 10 thôn bản, với tổng số hộ là 736 với 3.408 nhân khẩu, gồm có 03 dân tộc chủ yếu là Nùng, Tày và Kinh các dân tộc sống đoàn kết hòa nhã ở các khu dân cư.

Xã Bình Trung có một số thuận lợi cơ bản: về kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; quốc phòng an ninh được giữ vững và ổn định; tình đoàn kết giữa các dân tộc đượng củng cố, tăng cường, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; Đảng và nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế- xã hội đối với miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số; nhân dân các dân tộc trên địa bàn đoàn kết vượt qua những khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng luôn được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, xã Bình Trung là một xã miền núi thuộc vùng đặc biệt khó khăn của huyện, địa hình chủ yếu là đồi núi đá vôi, một số thôn đường giao thông đi lại còn khó khăn như, Khau Khe, xóm Slam Kha(thôn Nà Ngườm), Khuổi Mạ; thời tiết diễn biến bất thường, nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp phụ thuộc vào thiên nhiên là chính; nền kinh tế có phần phát

triển song không bền vững, đời sống vật chất, tinh thần của người dân còn gặp nhiều khó khăn.

Tổng số trẻ em dưới 16 tuổi năm 2023 là 615 trẻ. Trong đó trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: 5 trẻ. Trẻ Mầm non là 166 trẻ; cấp tiểu học 219 trẻ, cấp Trung học cơ sở 135 trẻ.

* *Về điện, nước*: Điện lưới, nước sạch đảm bảo phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của nhân dân.

* *Về giáo dục*: Trên địa bàn xã có 01 trường Mầm non trường chính và 02 phân trường; 01 trường Tiểu học và Trung học cơ sở, 01 phân trường tiểu học.

* *Về y tế*: Xã có 01 trạm y tế. Đội ngũ y bác sỹ có chuyên môn, bằng cấp và lòng nhiệt tình phục vụ nhân dân.

Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em luôn được Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể xã tập chung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện về bảo vệ, chăm sóc trẻ em luôn được triển khai tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân và được các thôn nghiêm túc thực hiện, nhằm đảm bảo các quyền cơ bản của trẻ em, giúp trẻ em có được điều kiện tốt nhất trong việc sinh hoạt, học tập, vui chơi lành mạnh. Đời sống kinh tế xã hội và trình độ dân trí trên địa bàn xã ngày càng tiến bộ nên đa số người dân ngày càng quan tâm đến vấn đề bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em.

Trẻ em ngày càng có cơ hội để thực hiện các quyền và bổn phận của mình. Đội ngũ cán bộ tích cực tuyên truyền, triển khai sâu rộng trong mọi tầng lớp cán bộ, đảng viên, nhân dân từ đó nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

2. Những vấn đề trẻ em và công tác trẻ em phát sinh hoặc chưa được giải quyết

Mặc dù có Quỹ bảo trợ trẻ em nhưng nguồn kinh phí phục vụ cho công tác trẻ em của xã rất hạn hẹp, vì vậy việc hỗ trợ giúp đỡ về mặt vật chất cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn xã còn gặp nhiều khó khăn, sự hỗ trợ chỉ mang tính chất động viên về mặt tinh thần cho các cháu.

Đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em gặp rất nhiều khó khăn vất vả do địa bàn rộng.

Công tác tuyên truyền hiện nay chủ yếu là tuyên truyền lồng ghép, phát thanh qua hệ thống loa di động của xã.....

Kinh phí bố trí cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em còn hạn hẹp; việc vận động đóng góp Quỹ BTTE còn hạn chế.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo, giám sát, đánh giá thực hiện công tác trẻ em

UBND xã Phối hợp với UB MTTQ và các đoàn thể xã, đơn vị Trường học, các thôn tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Luật, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các văn bản pháp luật liên quan, lồng ghép các nội dung tuyên truyền về các quyền và bổn phận của trẻ em, Luật trẻ em, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em, các văn bản liên quan đến bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số điện thoại 111); cách phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; luật an toàn giao thông... nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, và nhân dân về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Bảo đảm cho tất cả trẻ em đều được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục một cách tốt nhất, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ em và giảm thiểu bất bình đẳng về cơ hội phát triển giữa các nhóm trẻ và trẻ em giữa các vùng nông thôn, thành thị thông qua việc mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ phúc lợi xã hội dành cho trẻ em; thúc đẩy mạnh mẽ hệ thống bảo vệ trẻ em và các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh để thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền của trẻ em, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em.

Duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo Bảo vệ, chăm sóc trẻ em xã và hoạt động có hiệu quả.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các thôn có liên quan đưa các nội dung về quyền trẻ em vào Quy ước của thôn để triển khai, giám sát việc thực hiện, chung tay giải quyết những vấn đề của trẻ em; bảo đảm trẻ em được tiếp cận thông tin, bảo vệ hình ảnh, thông tin về đời tư, bí mật cá nhân, quản lý, hướng dẫn, hỗ trợ trẻ em tìm kiếm, thu nhận và phổ biến thông tin, bày tỏ ý kiến nguyện vọng.

Việc củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo bảo vệ, chăm sóc trẻ em, công tác cán bộ cơ sở của đơn vị đã được thực hiện nghiêm túc và kịp thời.

2. Công tác Bảo vệ trẻ em (ở 3 cấp độ)

- **Chương trình Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em:** Phối hợp với Đoàn Thanh niên xã, Hội cựu chiến binh, các nhà trường và các thôn tổ chức 02 buổi tuyên truyền lồng ghép về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em với trên 150 lượt người tham dự.

- **Truyền thông Luật Bảo vệ, chăm sóc trẻ em:** chủ yếu lồng ghép qua các buổi họp, sinh hoạt của thôn và các buổi tuyên truyền của các đoàn thể, trên 150 lượt người tham dự.

Không có tình trạng trẻ em, bị mua bán, bắt cóc và làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, trẻ em phải lang thang kiếm sống.

Làm tốt công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được tặng quà nhân các dịp lễ, tết. Chuẩn bị tốt điều kiện để tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; tháng hành động vì trẻ em; ngày gia đình Việt Nam; “Ngôi nhà an toàn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em”.

3. Công tác chăm sóc trẻ em

Việc khai sinh cho trẻ em được triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, nhằm đảm bảo thực hiện các quyền lợi liên quan của trẻ. Đảm bảo 100% trẻ em sinh ra đều được khai sinh và cấp thẻ BHYT miễn phí theo quy định của Nhà nước. 100% số trẻ em dưới 6 tuổi đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Mọi trẻ em đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe, tiêm chủng, khám chữa bệnh đầy đủ kịp thời theo độ tuổi quy định.

Duy trì tốt các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ em vào các hoạt động ngoại khóa phù hợp với cấp học, trình độ đào tạo và năng lực, sự phát triển của trẻ. Thường xuyên rà soát cơ sở vật chất, có kế hoạch bổ sung thay thế kịp thời đồ dùng đồ chơi đảm bảo đủ, an toàn phục vụ các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo quy định.

4. Công tác giáo dục trẻ em

Xây dựng chủ đề dạy học, kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học, các nhà trường thực hiện đa dạng hóa các hình thức học tập, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh.

100% đơn vị nhà trường đã xây dựng kế hoạch công tác giáo dục nhà trường, tùy theo điều kiện của từng đơn vị đã đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả chất lượng giáo dục tăng cao hơn so với năm học trước.

Tổ chức nói chuyện chuyên đề, giáo dục giới tính cho vị thành niên tham dự với các nội dung về giới tính và lứa tuổi thành niên, sự thay đổi về tâm lý và thể chất ở nam và nữ trong giai đoạn dậy thì, vệ sinh nữ, vấn đề về kinh nguyệt, các bệnh lây qua đường tình dục, sức khỏe sinh sản và tình dục an toàn, mang thai ở tuổi vị thành niên và biện pháp phòng tránh thai cho vị thành niên, kỹ năng phòng vệ cho bạn gái trước những nguy cơ có thể xảy ra và một số nội dung liên quan đến tâm lý lứa tuổi, tâm lý giới tính tuổi mới lớn giúp các em tự tin, tử chủ, tự hoàn thiện mình, tự nhận thức để thay đổi hành vi, vững vàng trước những cám dỗ của bản thân.

5. Công tác văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch cho trẻ em

UBND xã luôn tạo điều kiện cho trẻ em được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, hoạt động văn hoá, thể thao lành mạnh và bổ ích phù hợp với lứa tuổi, giới tính để trẻ được phát triển về cả thể chất lẫn tinh thần. Hạn chế tình

trạng trẻ em tiếp xúc với các ấn phẩm văn hóa mang tính bạo lực và không phù hợp với lứa tuổi trẻ em.

Hệ thống thư viện tại các trường học đã từng bước đáp ứng nhu cầu vui chơi học hỏi, giải trí cho trẻ em.

Các Trường học đã tổ chức cho các em học sinh tham gia Ngày hội sách, tham gia vào các hoạt động kể chuyện theo sách, trưng bày sách nghệ thuật, trình diễn trang phục dân tộc truyền thống; trò chơi dân gian thu hút hơn các em thanh thiếu nhi tham gia.

6. Thực hiện quyền tham gia của trẻ em

UBND xã đã chỉ đạo các đơn vị Trường học, các thôn tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Luật, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các văn bản pháp luật liên quan, lồng ghép các nội dung tuyên truyền về các quyền và bổn phận của trẻ em, Luật trẻ em, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em, các văn bản liên quan đến bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số điện thoại 111); cách phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; luật an toàn giao thông... nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, và nhân dân về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Bảo đảm cho tất cả trẻ em đều được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục một cách tốt nhất, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ em và giảm thiểu bất bình đẳng về cơ hội phát triển giữa các nhóm trẻ và trẻ em giữa các vùng nông thôn, thành thị thông qua việc mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ phúc lợi xã hội dành cho trẻ em; thúc đẩy mạnh mẽ hệ thống bảo vệ trẻ em và các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh để thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền của trẻ em, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em.

7. Kết quả các dự án, chương trình, mô hình hợp tác quốc tế hoặc vận động xã hội

UBND xã đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong năm phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, xã hội hóa về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; phối hợp có hiệu quả với các đoàn thể, thôn và cộng đồng xã hội, các tổ chức cá nhân quan tâm sâu sắc đến công tác trẻ em.

Trẻ em thuộc đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp thường xuyên theo quy định của Nhà nước.

8. Hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em

Quỹ bảo trợ trẻ em của xã được sử dụng để chi hỗ trợ cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt nhân các dịp lễ tết và đầu năm học

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Ưu điểm

Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn xã luôn được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND, các đoàn thể thôn và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã. Do vậy, không có tình trạng trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại, bị bóc lột sức lao động.

Trẻ em mồ côi mất nguồn nuôi dưỡng, trẻ em khuyết tật đều được hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định của Nhà nước.

Vào các dịp lễ tết xã đều tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

Công tác tuyên truyền về kiến thức, kỹ năng truyền thông, các văn bản pháp luật liên quan đến quyền bảo vệ chăm sóc trẻ em được lồng ghép thực hiện thường xuyên tại các thôn, trường học. Vào các dịp lễ tết xã đều tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

2. Những tồn tại, hạn chế

Mặc dù có Quỹ bảo trợ trẻ em nhưng nguồn kinh phí phục vụ cho công tác trẻ em của xã rất hạn hẹp, vì vậy việc hỗ trợ giúp đỡ về mặt vật chất cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn xã còn gặp nhiều khó khăn, sự hỗ trợ chỉ mang tính chất động viên về mặt tinh thần cho các cháu.

Đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em gặp rất nhiều khó khăn vất vả vì cùng một lúc phải kiêm nhiệm rất nhiều công việc khác nhau ở cơ sở.

Các trường chưa có lớp học chuyên biệt cho trẻ em tàn tật. Kinh phí bố trí cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em còn hạn hẹp; việc vận động đóng góp Quỹ BTTE từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm còn hạn chế.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Tăng cường nắm bắt, tiếp nhận thông tin về tình hình trẻ em, tham gia bảo vệ trẻ em. Mỗi cán bộ Đoàn, Đội, giáo viên làm Tổng phụ trách đội có trách nhiệm nắm bắt tình hình trẻ em xảy ra trên địa bàn xã; kịp thời thông tin đến Đoàn thanh niên xã khi có vụ việc liên quan đến trẻ em xảy ra trên địa bàn xã; kịp thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ trẻ em, gia đình trẻ em là nạn nhân của xâm hại, tai nạn, thương tích. Có văn bản và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để kịp thời bảo vệ trẻ em, giải quyết các vụ việc liên quan đến trẻ em trên địa bàn xã.

Tổ chức lấy ý kiến của trẻ em; tổng hợp, chuyển ý kiến, kiến nghị của trẻ em. Tham gia tập huấn, hướng dẫn và tổ chức cho nhóm trẻ em nòng cốt tham gia vào các hoạt động lấy ý kiến trẻ em, mô hình phát huy quyền tham gia của trẻ em tại địa phương. Tham mưu để lãnh đạo địa phương gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe ý kiến của đại diện trẻ em mỗi năm 01 lần. Phối hợp triển khai các mô hình thúc đẩy quyền tham

gia của trẻ em và các vấn đề trẻ em. Xây dựng các CLB đội, nhóm sinh hoạt của trẻ em trong nhà trường để phát huy quyền tham gia của trẻ em.

Cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể tiếp tục quan tâm đến công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, toàn dân tạo mọi điều kiện về vật chất và tinh thần để các em có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động vui chơi phù hợp với lứa tuổi.

Cấp kinh phí cho các công tác viên tại khu phục vụ cho công tác trẻ em.

Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ các điểm vui chơi của cho trẻ em trên địa bàn xã và tạo nhiều cơ sở để phục vụ đầy đủ với trẻ em.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác trẻ em 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của UBND xã Bình Trung./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);
- Phòng LĐ TB & XH -DT (b/c);
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- CT. PCT UBND xã;
- UB MTTQVN và các Đoàn thể xã;
- Lưu: VP, VHXX.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hà Nam Nhiệm